



ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ ๑๐๕/๒๕๖๖

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย  
สำหรับผู้ที่มิใช่คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ ๓ Admissions  
และเลือกเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ ๑  
(ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน)

ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สำหรับผู้ที่มิใช่คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ ๓ Admissions  
และเลือกเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ ๑ (ทุนสนับสนุน  
การศึกษาเต็มจำนวน) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สำหรับผู้ที่มี  
คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ ๓ Admissions และเลือกเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ ๑ (ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน) จำนวน ๕ ทุน (๕ หลักสูตร ๆ ละ ๑ ทุน)  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โดยมีรายละเอียดการให้ทุนดังต่อไปนี้

๑. ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) พ.ศ. ๒๕๖๒

- นางสาวชวลิตา วิจิตรเดชากุล ๖๖๑๖๑๐๒๑๕ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- นางสาวลภกมล โพธิ์ศรี ๖๖๑๖๑๒๒๕๒ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- นายศุภณัฐ ขุนทอง ๖๖๑๖๑๓๓๓๔ สาขาวิชาการผังเมือง

หมายเหตุ : จำนวนผู้ได้รับทุนไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหมด  
ต่อปีการศึกษาต่อระดับการศึกษาของคณะ (จำนวน ๓๐๘ x ๑% = ๓ คน)

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการออกประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สำหรับผู้ที่มี  
คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ ๓ Admissions และเลือกเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ ๑ (ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ทุน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) พ.ศ.  
๒๕๖๒ โดยการเสนอชื่อเพื่อขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ในจำนวนไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวน  
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหมดต่อปีการศึกษาต่อระดับการศึกษาของคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อทุน	จำนวนทุน
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สำหรับผู้ที่มิใช่คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ ๓ Admissions และเลือกเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ ๑ (ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน)	- ทุน
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) พ.ศ. ๒๕๖๒	๓ ทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้

๑. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา มีข้อผูกพันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำนวนอย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถรับทุนสนับสนุนจากทุนอื่นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

๒. ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับจดทะเบียนในลักษณะของค่าหน่วยกิตจากหน่วยงานภายในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ทุนที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุจำนวนทุนและจำนวนนักศึกษาต่อทุนอย่างชัดเจน

๓. หากนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นผู้ตัดสินการพิจารณาและการตัดสินของคณะฯ ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์)  
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง